

Đánh giá Dự án: Các Nhà tư tưởng vĩ đại Đánh giá bài thơ

Phiếu hướng dẫn cho điểm bài thơ

Nội dung Điểm số	Hiệu quả 10-9	Đầy đủ 8-7	Khá đầy đủ 6-4	Ít hoặc không đầy đủ 3-0
Ý thơ	Bài thơ của tôi được làm theo đúng kiểu qui định. Mỗi câu thơ nói lên một phần khác nhau về cuộc đời của Nhà tư tưởng vĩ đại của tôi.	Bài thơ của tôi được làm theo đúng kiểu qui định. Hầu hết các câu thơ cung cấp những hiểu biết sâu sắc về một phần khác nhau về cuộc đời của Nhà tư tưởng vĩ đại của tôi, mặc dù có một số ý thơ bị lặp lại.	Bài thơ của tôi được làm theo đúng kiểu qui định. Mỗi câu thơ cung cấp một số hiểu biết sâu sắc về cuộc đời của Nhà tư tưởng vĩ đại của tôi, mặc dù có nhiều ý thơ bị lặp lại.	Bài thơ của tôi được làm theo đúng kiểu qui định. Hầu hết các câu thơ đưa ra cùng một ý thơ, và rất hạn chế về ý tưởng. Bài thơ cung cấp rất ít hiểu biết sâu sắc về cuộc đời của Nhà tư tưởng vĩ đại của tôi.
Cách chọn từ	Tôi sử dụng ngôn ngữ bóng bẩy nhằm tạo nên các hình ảnh trí tuệ sống động trong tất cả các câu thơ. Mọi câu thơ đều gây cho người đọc suy tư về ý thơ đã được trình bày.	Tôi sử dụng ngôn ngữ bóng bẩy nhằm tạo nên hầu hết các hình ảnh trí tuệ sống động trong hầu hết các câu thơ. Có nhiều câu thơ rất sâu sắc nhưng vẫn có những câu bình thường.	Tôi cố gắng sử dụng ngôn ngữ bóng bẩy để tạo nên các hình ảnh trí tuệ trong một số các câu thơ. Hầu hết các câu thơ bình thường.	Tôi không sử dụng ngôn ngữ bóng bẩy để tạo nên các hình ảnh trí tuệ trong các câu thơ. Bài thơ không thể hiện óc tưởng tượng về các sự kiện căn bản.
Các ví dụ và chi tiết	Tôi sử dụng chi tiết và ví dụ sống động và phù hợp trong bài thơ của mình.	Tôi sử dụng chi tiết phù hợp trong bài thơ của mình.	Một phần trong bài thơ của tôi quá chung chung và không có đủ chi tiết.	Tôi có rất ít chi tiết trong bài thơ của mình.
Lỗi chính tả	Tôi cẩn thận kiểm tra lại bài thơ của mình về độ chính xác trong chính tả, viết hoa, ngữ pháp và chấm câu vì vậy tôi không có bất kì lỗi nào.	Tôi kiểm tra lại bài thơ của mình về độ chính xác trong chính tả, viết hoa, ngữ pháp và chấm câu vì vậy tôi không có bất kì lỗi nào mà có thể gây lúng túng cho người đọc.	Tôi kiểm tra lại bài thơ của mình về độ chính xác trong chính tả, viết hoa, ngữ pháp và chấm câu nhưng đôi khi tôi có những lỗi gây lúng túng cho người đọc.	Tôi không kiểm tra lại bài viết của mình về độ chính xác trong chính tả, viết hoa, ngữ pháp và chấm câu và tôi có nhiều lỗi gây lúng túng cho người đọc.